

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยุทธ์ เจริญสุข	ประธานสภาฯ		
๒	นายลิขิต สีไพ	รองประธานสภาฯ		
๓	นางสาวประवास สำรวมใจ	สมาชิก อบต. ม.๒		
๔	นายสุรียา มั่งคั่ง	สมาชิก อบต. ม.๓		
๕	นายบุญหลาย แก้วบุญ	สมาชิก อบต. ม.๔		
๖	นายสุรพล อิงชัยภูมิ	สมาชิก อบต. ม.๕		
๗	นายสุภพ ไชบุตรดี	สมาชิก อบต. ม.๖	-	
๘	นายบัญชา แนวประเสริฐ	สมาชิก อบต. ม.๗		
๙	นายเหรียญทอง แสงแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๘		
๑๐	นายคำสัน ดาวช่วย	สมาชิก อบต. ม.๙		
๑๑	นางสาวละมุล ใจสำราญ	สมาชิก อบต. ม.๑๐		
๑๒	นายบุญธรรม ชันเดช	สมาชิก อบต. ม.๑๑		
๑๓	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์	นายก อบต.		
๒	นายก่อม จำนงู	รองนายก อบต.		
๓	นายสงการณ์ ภาษา	รองนายก อบต.	-	
๔	นายสมมิตร มารักษ์	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป		
๖	นางสาวมาริสา สุวรรณดี	นิติกร		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๑ เรื่องพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรโดยการวางท่อระบายน้ำ สายนายหนูดี สมอเขียว หมู่ที่ ๔**

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการวางท่อระบายน้ำ สายนายหนูดี สมอเขียว หมู่ที่ ๔

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ เหตุผลความจำเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจากผู้รับจ้างได้ขุดดินปรับระดับพื้นที่เพื่อวางท่อระบายน้ำ แต่ไม่สามารถขุดคาน กำแพงปากท่อและทำกำแพงปากท่อให้ได้ตามมุมมองศาลาดเอียงตามแบบแปลนในสัญญาจ้างเนื่องจากจุดที่ดำเนินโครงการติดแผ่นหินขนาดใหญ่ จึงตัดทอนค่างานออกเป็นเงิน ๓,๓๔๘.๔๒ บาท คงเหลือยอดเงินหลังตัดค่างานกำแพงปากท่อออกบางส่วนจำนวน ๒๔,๖๕๑.๕๘ บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณฉุกเฉิน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

นายบุญหลาย แก้วบุญ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำเกิดจากอุทกภัย และพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพบหินขนาดใหญ่ใต้พื้นดิน

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๔.๒ เรื่องพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการซ่อมแซมถนน
พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒**

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง,
โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ เหตุผลความจำเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซม
ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ เนื่องจากผู้รับจ้างทำการขุดดินเทคอนกรีต
หยาบรองพื้นที่ท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมยาแนวและถมดินแล้วเสร็จแต่ไม่
สามารถปรับมุมมองศาลาดเอียงของกำแพงปากท่อตามแบบสัญญาจ้างได้เนื่องจากจะทำให้
ให้ถนนเดิมแคบและเกิดอันตรายในการสัญจรไปมาของประชาชน ช่างจึงปรับแบบตาม
สภาพพื้นที่จริง การเปลี่ยนแปลงโดยงบประมาณคงเดิม ไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๔.๓ เรื่องพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบลานคอนกรีตอเนกประสงค์
ที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง หมู่ที่ ๕**

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบลานคอนกรีตอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง หมู่ที่ ๕

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ เหตุผลความจำเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง หมู่ที่ ๕ เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างปรากฏ
ว่ามีการเทคอนกรีตทางเชื่อมและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์เกินเนื้องานที่กำหนดในแบบแปลน จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแบบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดแต่ว่างเงินก่อสร้างคงเดิม

นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายบุญธรรม ชันเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ กล่าวว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุใด ทำไมแต่ละ
โครงการถึงเกิดข้อผิดพลาด เกิดจากการออกแบบหรือไม่ต่อไปขอให้กองช่างออกแบบ
ประมาณการให้ดีๆ งบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า โครงการที่ได้ดำเนินการเป็นความต้องการของประชาชนเสนอ
ผู้บริหารเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา การสำรวจออกแบบ การคำนวณราคากลางโดยใช้ราคา
จากพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ณ เดือนที่กำหนด และราคาน้ำมัน การดำเนินงานโครงการ
ผิดพลาดเกิดจากการสำรวจออกแบบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงนำมาแก้ไขเพื่อทำให้
ได้ตามแบบสภาพพื้นที่จริง แต่ราชการไม่เสียหาย

/นายประยุทธ์...

นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔

นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำยอดคลองยางเตี้ยพร้อมอาคารประกอบบ้านโนนลาน โดยให้โครงการชลประทานชัยภูมิเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า การไปแข่งขันกีฬา อบท.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานพิธีเปิด นักกีฬาพร้อมกันเวลา ๐๘.๓๐ น.

นายคำสัน ดาวช่วย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ กล่าวว่า ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินโครงการและการจัดทำเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง เห็นความสำคัญของประชาชน

นายแสง ชุ่มฉิมพลี เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ การทำงานเมื่อมีปัญหาต้องร่วมกันแก้ปัญหา เพราะบางสิ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น เมื่อขุดดินแล้วพบก้อนหินขนาดใหญ่ หรือเมื่อสำรวจโครงการแล้วเจ้าของที่ไม่ให้พื้นที่ก็ไม่สามารถทำได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง


นายบุญธรรม ชันเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดงเป็นที่ดิน ภท.๕ อยากให้มีการเปลี่ยนเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) โดยได้ยื่นเรื่องไปแล้วป่าไม้ได้ออกรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐, พื้นที่ทั้งหมด ๔ หมื่นกว่าไร่ โดยพื้นที่ประชาชนทำประโยชน์ครอบคลุม ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เรื่องอยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีการย้ายบ่อยครั้ง จึงฝากผู้บริหารตามเรื่องให้ด้วยครับ


นายประยุทธ์ เจริญสุข ประธานสภาฯ กล่าวว่า สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ปิดสมัยประชุมสมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ปีใหม่นี้ขอให้สมาชิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีแต่ความสุขตลอดไป ปิดการประชุมครับ


เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายแสลง ชุ่มฉิมพลี)
เลขานุการสภา อบต.ถ้ำวัวแดง

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรพล อิงชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญญัติ แนวประเสริฐ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรียา มั่งคั่ง)

ขอรับรองว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
สภา อบต.ถ้ำวัวแดง ได้รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประยุทธ์ เจริญสุข)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง